

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CA
V/v tăng cường công tác phòng
cháy, chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ mùa hanh khô năm
2021-2022

Tam Đường, ngày tháng 12 năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 3860/UBND-TH ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mùa hanh khô năm 2021-2022. Đề chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố trong những tháng cuối năm và mùa hanh khô năm 2021-2022, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện; đồng thời, bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp; UBND huyện Tam Đường yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban ngành huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW; Nghị quyết số 99/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV; Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Kế hoạch số 82-KH/HU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy Tam Đường về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW; Kế hoạch 1303/KH-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, kiến thức về PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động tự kiểm tra công tác PCCC và khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị mình; làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC; thành lập và duy trì hoạt động đội dân phòng và đội PCCC cơ sở theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCCC năm 2022 của cơ quan, đơn vị; bố trí kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn, thực tập phương án chữa cháy; bảo dưỡng, sửa chữa thay thế, bổ sung phương tiện chữa cháy tại chỗ; mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định.

2. Công an huyện

Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC; hướng dẫn các biện pháp chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản khi có cháy, nổ xảy ra.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ phát sinh cháy, nổ; bảo đảm tuyệt đối an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở, khu vực diễn ra các sự kiện lớn của huyện. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với các cơ sở trọng điểm về chính trị - kinh tế - xã hội, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, khu dân cư, hộ kinh doanh kết hợp nhà ở...; kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở; rà soát lập, thực tập các phương án chữa cháy và CNCH phối hợp nhiều lực lượng tại các cơ sở trọng điểm, các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện thường trực kịp thời tham gia chữa cháy, CNCH.

Xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC và CNCH đối với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã, các công ty, doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn huyện, các cơ sở thuộc diện quản lý PCCC. Hướng dẫn, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy đối với hệ thống cột đường điện, cáp quang mạng, trạm biến áp, thủy điện... để phòng ngừa cháy nổ xảy ra. Xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm.

3. Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Tiếp tục phối hợp với Công an huyện trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH và thực hiện tốt công tác PCCC tại đơn vị. Tổ chức tự kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; chủ động trang bị đầy đủ các dụng cụ, phương tiện chữa cháy và CNCH đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Phối hợp với các ngành chức năng liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn trong quy hoạch, xây dựng các dự án, công trình đảm bảo an toàn PCCC theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng hóa có đặc tính nguy hiểm cháy, nổ, hóa chất độc hại... để chủ động phòng, ngừa cháy, nổ xảy ra trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra mạng lưới điện; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình các biện pháp sử dụng điện an toàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn trong sử dụng điện.

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn về PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế trên địa bàn huyện.

Phối hợp với Công an huyện xây dựng các tin, bài, chuyên đề, phóng sự về PCCC và CNCH trên địa bàn, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cũng như ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong công tác PCCC.

6. Phòng Giáo dục

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn PCCC tới cán bộ, giáo viên, học sinh; chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ cho các trường học, mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành; yêu cầu các cơ sở, đơn vị trực thuộc thường xuyên tự kiểm tra công tác PCCC (hệ thống điện, chống sét, hệ thống thoát nạn) sắp xếp hồ sơ, tài liệu, dụng cụ học tập đảm bảo an toàn; thường xuyên tự kiểm tra việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt khu vực bếp ăn; định kỳ tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố xảy ra trong học đường.

7. Trung tâm Y tế huyện

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho cán bộ, y, bác sỹ, người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về PCCC tại các đơn vị thuộc diện quản lý; trang bị đầy đủ phương tiện PCCC tại chỗ, bố trí lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống PCCC đơn vị, trạm y tế các xã, thị trấn đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

8. Phòng Nông nghiệp

Chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng; xây dựng kế hoạch tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng đối với các khu rừng; tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, phân công thường trực, canh phòng ở những khu vực trọng điểm để quản lý người vào rừng trong mùa hanh khô và phát hiện xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra; đề xuất trang bị phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng; tổ chức tốt công tác phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng.

9. UBND các xã, thị trấn

Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tăng cường công tác tuyên truyền PCCC, xây dựng, củng cố lực lượng dân quân đảm bảo số lượng, chất lượng; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng tại chỗ của cơ quan, các bản, các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Bổ trí kinh phí cho công tác PCCC; sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PCCC tại các cơ quan, đơn vị, các chợ; mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho các cơ sở thuộc diện quản lý, định kỳ tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại trụ sở cơ quan theo đúng quy định của luật Phòng cháy, chữa cháy; mua sắm, trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC tại địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC; vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán, hộ gia đình tự nguyện di dời các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, độc hại ra các vị trí đảm bảo an toàn PCCC.

Tăng cường công tác kiểm tra an toàn về PCCC đối với các cơ sở, khu dân cư thuộc diện quản lý theo Điều 6 và phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Căn cứ nội dung công văn, UBND huyện đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Công an huyện) trước ngày 20/3/2022./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Sùng Lữ Páo